

ตารางการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

ที่	เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม	ชื่อโครงการ	วันที่เข้ารับการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
๑	นางสุชวสา ตรงต่อกิจ ผู้อำนวยการคลัง	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
๒	นางสาวสุทัศน์ วงษา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
๓	นางจรรย์ษา แดงอ่ำ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
๔	นางสาวศรีสมร สุขไพศาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
๕	นางสาวทัศนีย์ โฉมแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
๖	นางดวงกมล หยิบทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด	โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานการบูรณาการฐานข้อมูล เบี่ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น”	๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรงแรมที่ออปแลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก

ที่	เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม	ชื่อโครงการ	วันที่เข้ารับการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
๗	นายศุภกิจ ศรีอาวุธ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานการบูรณาการ ฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น”	๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรงแรมทีโอแพลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก
๘	นางจรี เกียรติศรีศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลท่างาม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดทำคำขอ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรงแรมทีโอแพลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก
๙	นางสุขวสา ตรงต่อกิจ ผู้อำนวยการคลัง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดทำคำขอ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรงแรมทีโอแพลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก
๑๐	นายกรฤต ปานรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดทำคำขอ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรงแรมทีโอแพลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก
๑๑	นายธรรมภณ สุวรรณลาภา นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSOCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ ในการวางแผนพัฒนา การบริหาร งบประมาณ การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผนและ	๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ที่	เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม	ชื่อโครงการ	วันที่เข้ารับการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
๑๒	นางสาวระวีวรรณ กุลคง ผู้ดูแลเด็ก	ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดการเรียนการสอน ทางไกลในระดับปฐมวัยด้วยสื่อ ธรรมชาติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ ออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ การสืบค้น ข้อมูลและการลงมือทำตามรูปแบบของ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษา ทางไกลที่ประสบผลสำเร็จโดยปรับให้ เหมาะสมกับบริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องเรียนตนเอง	๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๑๓	นางสาวมณี อ้นภา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึก บัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานใต้สังกัดโดยใช้ Excel การ อินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ มีความมั่นใจในการบันทึกบัญชีแบบ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ที่	เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม	ชื่อโครงการ	วันที่เข้ารับการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
๑๔	นางสาวระวีวรรณ กุลคง ผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานใต้สังกัดโดยใช้ Excel การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีความมั่นใจในการบันทึกบัญชีแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมวรบุรี ออยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๑๕	นางสาวสุทัศน์ วงษา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี “การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด”	๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
๑๖	นางจิริชยา แต่งอ่ำ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี “การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด”	๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
๑๗	นางสาวศรีสมร สุขไพศาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี “การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด”	๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
๑๘	นางสาวทัศนีย์ โฉมแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี “การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด”	๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่	เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม	ชื่อโครงการ	วันที่เข้ารับการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
๑๗	นางสุวสา ตรงต่อกิจ ผู้อำนวยการคลัง	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านระบบ KTC Corporate Online และ แนวทางการป้องกันการทุจริต ข้อ ทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวกับกรณีการ เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น”	๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
๑๘	นางสาวสุธางค์รัตน์ ปานเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศพด. และกองการศึกษา เพื่อทบทวน และเตรียมการรับตรวจ พร้อมทั้งทำ แผนการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)”	๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔	โรงแรมเมย์ฟลาว เวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๑๙	นางสาวมณี อੰณา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศพด. และกองการศึกษา เพื่อทบทวน และเตรียมการรับตรวจ พร้อมทั้งทำ แผนการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)”	๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔	โรงแรมเมย์ฟลาว เวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๒๐	นางสาวอริศรา เหมินแดง ผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศพด. และกองการศึกษา เพื่อทบทวน และเตรียมการรับตรวจ พร้อมทั้งทำ แผนการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)”	๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔	โรงแรมเมย์ฟลาว เวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๒๑	นายธรรมภณ สุวรรณลาภา นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิค การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับ ระบบ eMENSCR จำนวน ๑๓ รุ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการวางแผน พัฒนา การบริหารงบประมาณ การ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อ วางแผนและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔	โรงแรมเมย์ฟลาว เวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่	เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม	ชื่อโครงการ	วันที่เข้ารับการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
๒๒	นางสาวระวีวรรณ กุลคง ผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ	๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔	โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๓	จำเอก วราพงษ์ อ่อนตา นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญการ	โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความ ช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัย พิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔	โรงแรมดิเอ็มพีเรียล ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก
๒๔	นางสาวมณี อ้นภา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ	๓๐ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔	โรงแรมอเล็ก ซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
๒๔	นางสาวขวัญใจ มะลาศรีมูล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	โครงการอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึก บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก
๒๕	นางสาวสุทัศน์ วงษา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	โครงการอบรมการบันทึกบัญชีและ ปฏิบัติงานนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึก บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔	โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก